



ที่ สขนท. 105/23/2567

26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

เรียน ดร.วิเชียร ชูไธสง นายกสภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แลกเปลี่ยนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จากกรณีที่นายชิตรา เบี้ยบังเกิด เปิดแถลงและโพสต์เฟซบุ๊กถึงเส้นทางเงินจากเว็บพนันเชื่อมโยงนายตำรวจ
ระดับสูง ตอนหนึ่งมีการพาดพิงถึง นักข่าว อุปนายก องค์กรสื่อ รวมถึงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ไม่นิ่งนอนใจ ได้เร่งตรวจสอบข้อมูล
อย่างรอบด้านท่ามกลางข้อมูลที่เปิดเผยอย่างคลุมเครือ มีการใช้ตัวย่อ หมายเลขบัญชีการโอนเงินที่ไม่ชัดเจน

ในการนี้ เพื่อเป็นการปกป้องเกียรติยศและชื่อเสียงของสมาคมที่ได้ก่อตั้งมายาวนานถึง 69 ปี คณะกรรมการ
บริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาจาก “คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว” ได้นำประเด็นดังกล่าวที่มีความเกี่ยวเนื่องกันพิจารณาเพิ่มเติม จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน อย่างเคร่งครัด
พร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและวิชาชีพสื่อมวลชนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

น.รินี เรืองหนู

(นางสาว น.รินี เรืองหนู)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย



แถลงการณ์กรณีที่นายชิตรา เบี้ยบังเกิด แกล้งเส้นทางเงินจากเว็บพนันเชื่อมโยงนายตำรวจระดับสูง พาดพิง “นักข่าว” และองค์กรวิชาชีพ

กรณีที่นายชิตรา เบี้ยบังเกิด แกล้งเส้นทางเงินจากเว็บพนันเชื่อมโยงนายตำรวจระดับสูง ตอนหนึ่งมีการพาดพิงถึง “นักข่าว” และ “สมาคมนักข่าว นสพ. แห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นั้น

ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ไม่นิ่งนอนใจ ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลกับ นายชิตรา เบี้ยบังเกิด อย่างเร่งด่วนภายหลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้น โดยได้รับการยืนยันจากทีมงาน นายชิตรา ว่า ข้อมูลที่นำมาแถลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” แต่อย่างใด องค์กรที่ถูกอ้างถึงคือ “สมาคมนักข่าว นสพ. แห่งประเทศไทย”

ทั้งนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบเบื้องต้น ในระบบการจดทะเบียนของสื่อมวลชนไม่พบชื่อองค์กรที่ทีมงานนายชิตรา กล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงขอเรียกร้องให้นายชิตรา ออกมาระบุยืนยันให้ชัดว่า เป็นสมาคมใดกันแน่ เพราะถ้าแกล้งด้วยข้อมูลคลุมเครือเช่นนี้จะสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน ทำให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเสียหาย ทั้งที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยยืนยันไม่เคยได้รับการบริจาค หรือสนับสนุนเงินจากองค์กรหรือบุคคลที่มีการกล่าวอ้างในการแถลงข่าวของทีมงานความแต่อย่างใด ไม่เช่นนั้น ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะปกป้องเกียรติยศและชื่อเสียงของสมาคมที่ได้ก่อตั้งมายาวนานถึง 69 ปี ด้วยการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน อย่างเคร่งครัด พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

26 มีนาคม 2567



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข้อมูลในเพจเฟซบุ๊ก อุปนายก ว. สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรับเงิน

นายจิรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการและโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีบุคคล
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 26 มี.ค. 2567 ระบุว่า

"สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ที่ออกมาโต้ตอบ ผมถามคำเดียว ว่าคุณได้ถาม "คนใน" คุณหรือยัง ว่าได้รับเงินใครไหม ผมไปตัวย่อให้ณะ ตำแหน่ง อุปนายก ชื่อ ว. เอาเลขบัญชีด้วยไหม ธนาคารกสิกรไทย 758xxxxxx" พร้อมกับระบุข้อความเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็นว่า "ผมจัดเต็มอยู่แล้วครับ เพียงแต่ผมเป็นทนาย ผมก็ต้องระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลในระดับที่พอดี กับการไม่ถูกฟ้อง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ยืนยันไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับเจ้าของโพสต์ดังกล่าว พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลตามที่โพสต์ใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน(พ.ศ.2567-2569) ที่เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา พบว่ามีกรรมการบริหารที่ชื่อจริงขึ้นต้น ว. มี 4 คนคือ 1. นายวัฒน์ชัย ยะนิทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ จาก manager online 2. นายวีรพจน์ อินทรพันธ์ รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3.นายวรพล เพชรสุทธิ นายทะเบียน จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ 4. นายวิษณุ นุ่นทอง กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ จาก The Better

จากการตรวจสอบภายในทั้ง 4 ท่านที่เป็นกรรมการบริหารยืนยันในความบริสุทธิ์ พร้อมให้ตรวจสอบ ไม่ได้รับเงินและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแต่อย่างใด พร้อมเรียกร้องให้ผู้โพสต์เปิดเผยชื่อ - นามสกุล ของบุคคลที่กล่าวอ้างต่อย่อ ว. เพื่อความชัดเจนและร่วมกันตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป

2. กรณีระบุเลขบัญชี "ธนาคารกสิกรไทย 758xxxxxx" จากการตรวจสอบจากฝ่ายบัญชีสมาคมฯ ยืนยัน สมาคมไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทย ใช้เพียงบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เปิดด้วยชื่อบัญชี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เท่านั้น และนโยบายธุรกรรมการเงินทั้งจาก การจ่ายค่าบำรุงสมาชิก รวมทั้งการบริจาคสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานต่างๆไม่รับเงินสดรับเพียงเช็คเงินสด การโอนผ่านระบบธนาคาร และมีการออกใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินทุกรายการ สามารถตรวจสอบงบดุลได้ที่หน้าเว็บไซต์สมาคมฯที่ www.tja.or.th

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจากทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใสในวิชาชีพสื่อมวลชน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
26 มีนาคม 2567